

คู่มือออนไลน์

(10 กรกฎาคม 2558)

โดย ธรรมชาติ

คู่มือผู้ทำคลอด จะทำให้ดวงของทารกพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเลยหรือ(ตอนจบ)

ในตอนที่ 2 ผมได้พูดถึงการวางแผนมีลูกที่จะมีกำหนดคลอดในช่วงที่ดวงดาวบนท้องฟ้าโคจรดีที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำยากมาก

ดังนั้น การคู่มือผู้ทำคลอดส่วนใหญ่ จึงมักจะเป็นการหาฤกษ์คลอดหลังจากผู้ตั้งท้องมีกำหนดคลอดโดยประมาณแล้ว ว่าจะเป็นวันที่เท่าไร และ เดือนอะไร

การกำหนดฤกษ์คลอดแบบนี้ จึงเป็นไปในลักษณะของการเลือกเอาฤกษ์ที่ดีที่สุด เท่าที่ธรรมชาติจะเอื้ออำนวย เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทารกในครรภ์ด้วยว่า อายุของครรภ์จะต้องสมบูรณ์ตามเหตุผลทางการแพทย์ด้วย

หากอายุครรภ์ครบกำหนด 9 เดือน และสามารถคลอดได้ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามในช่วงเวลาที่ดวงดาวบนท้องฟ้าโคจรได้ตำแหน่งที่ดีเป็นส่วนใหญ่ ก็ถือว่า เด็กทารกผู้นั้นมีดวงชะตาที่ดี

ผมยกตัวอย่างดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 08.34 น. ซึ่งเป็นเวลาประสูติกาลของ ดัชเชส แคทเธอรีน แห่ง เคมบริดจ์ แต่ผมเปลี่ยนสถานที่เกิดให้มาเป็นกรุงเทพมหานคร

ดวงชะตาของผู้เกิดเวลานี้ก็จะแบบดวงข้างล่างนี้

เช่นเดียวกับดาวดวงอื่นๆที่ใช้เวลาในการโคจรแต่ละราศีมากกว่าพระจันทร์(๒) เช่น ดาวพฤหัสบดี(๕) จะใช้เวลาในการโคจรแต่ละราศีประมาณ 1 ปี , ดาวอังคาร(๓) จะใช้เวลาในการโคจรแต่ละราศีประมาณ 45 วัน , ดาวศุกร์(๖) และ ดาวพุธ(๔) จะใช้เวลาในการโคจรแต่ละราศีประมาณ 30 – 45 วัน

ในขณะที่อาทิตย์(๑)จะโคจรราศีละ 1 เดือน ส่วนลัคนาจะอยู่ในแต่ละราศีประมาณ 2 ชั่วโมง การเลื่อนตำแหน่งของลัคนาจึงดูจะง่ายกว่าเพื่อน

ดังนั้น ในกรณีการหาฤกษ์คลอดแบบนี้ จึงมีทางเลือกไม่มากนัก กล่าวคือ เขาอาจจะขยับได้เพียงดาวจันทร์(๒) และ ลัคนาเท่านั้น ซึ่งทั้งดาวจันทร์(๒) และ ลัคนา ถือเป็นจุดตั้งรับสำคัญของดวงชะตา

ยิ่งไปกว่านั้น ลัคนายังเป็นตัวกำหนดภพเรือนต่างๆทั้ง 12 ภพอีกด้วย โหราผู้วางฤกษ์คลอดก็จะพิจารณาว่า ควรจะวางลัคนาอยู่ที่ราศีใด เพื่อให้ภพใดเข้มแข็งเป็นพิเศษ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวบาปเคราะห์ เช่น เสาร์(๗) ราหู(๘) และ อังคาร(๓)

อย่างเช่นดวงชะตานี้ ถ้าเป็นผมเลือก ผมก็จะเลือกที่จะวางลัคนาให้อยู่ที่ราศีกรกฎ เพราะเจ้าชะตาจะได้ราชาโยค ที่เป็นชนโยค หรือ โยคการเงินที่ราศีพฤษภ อันเป็นภพลาภะ ภพที่เกี่ยวกับลาภผล

ฟังดูเหมือนง่าย แต่มันไม่ง่ายอย่างที่พูด การให้ฤกษ์จึงเป็นวิชาขั้นสูงที่ไม่ใช่ใครๆสามารถให้ได้

อย่างไรก็ตาม วิชาโหราศาสตร์ภารตะของเราก็มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม หรือ เพื่อมาแก้ตัวในสนามมนุษย์อีกครั้งเพื่อทำความดี หากเกิดมาในชาตินี้แล้วเลือกที่จะสร้างแต่ความดี ก็จะได้มีภพหน้าที่ดีกว่าในภพปัจจุบัน

แต่หากยังหลงระเริงทำแต่กรรมชั่ว ภพหน้าก็จะประสบแต่ความทุกข์เข็ญ ลำบากยากแค้น ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค พลัดพราก เจ็บไข้ได้ป่วย พิกار เหล่านี้เป็นต้น

ดั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “กัมมุนา วัตตติ โลโก” ซึ่งแปลว่า “สัตว์โลกทั้งหลาย ต้องเป็นไปตามกรรม”

ด้วยตรรกะเดียวกัน ผู้ที่เกิดในชาตินี้แล้วประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิต หรือ ประสบแต่เคราะห์กรรมรุมทำร้าย ก็เป็นผลมาแต่การกระทำของผู้นั้นในชาติปางก่อน

หากว่า โหรสามารถหาฤกษ์คลอดที่ดีให้แก่มารดาได้ ก็อาจจะเป็นผลเพราะแห่งกรรมดีที่มารดาได้สร้างเอาไว้ หรือ อาจเป็นเพราะทารกที่มาจาก ได้พกพากรรมดีที่ได้สร้างสมไว้ในชาติภพที่แล้วมาด้วยก็ได้

โดยส่วนตัว ผมไม่เชื่อว่า การหาฤกษ์คลอดแบบที่ว่ามา คือขยับเพียงลัคนาเดินหน้าถอยหลังเล็กน้อย จะสามารถพลิกผันดวงชะตาของทารกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้

ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท ไม่ว่าเราจะได้ไปเกิดใหม่ในชาติภพหน้าหรือไม่ ก็ควรอย่างยิ่งที่ จะสร้างความดีเอาไว้เสียตั้งแต่วันนี้ จะได้ไม่ต้องห่วงในเรื่องหาฤกษ์คลอดในภพหน้าต่อไป

หากทำแต่กรรมดีอยู่เป็นนิจ จะเกิดเมื่อใด เวลาใด ชาติภพใดก็เป็นฤกษ์ดีครับ สวัสดี